

# คณะกรรมการอำนวยการ

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕

อธิการบดี	ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ประธาน
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิต	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมัลติมีเดีย	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรี	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นและสูจิบัตร	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายรูปรับปริญญา	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป	กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

# ประธานอนุกรรมการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2565

## คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ประธาน

## คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง

อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา ประธาน

## คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมัลติมีเดีย

ผู้อำนวยการสำนักงาน Wisdom Media ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรี

คณบดีวิทยาลัยดนตรี ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือทำเนียบรุ่นและสูจิบัตร

ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายรูปปรับปริญญา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองผู้เข้ารับปริญญาอุษภฏบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธาน

## ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป

นางจันทบุรี รีมเวช ประธาน